



ที่ ศธ ๐๕๐๙(๕)/ว ๓๐๑

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

1321
คณะกรรมการจัดการ
เลขที่ 223
วันที่ 17 ส.ค. 2558
น.

๙ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบและอนุมัติหลักการของร่าง
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
และการปรับเพิ่มเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งวิชาการตำแหน่ง
อาจารย์ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ
และผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานและระดับชำนาญงาน ในอัตราร้อยละสี่ของเงินเดือนที่ได้
รับอยู่ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจ
พิจารณาร่างกฎ ก.พ.อ. ดังกล่าว พร้อมทั้งร่าง กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. เสร็จแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากร่างกฎ ก.พ.อ. ดังกล่าวอาศัยหลักการ
เดียวกันกับการปรับเพิ่มเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการรัฐสภา ซึ่งยังอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ก.พ.อ. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ พิจารณา
แล้วเห็นว่า เพื่อให้การได้รับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
กับข้าราชการประเภทอื่น และไม่มีความเหลื่อมล้ำกัน จึงมีมติให้ชะลอการออกกฎ ก.พ.อ. ทั้งสองฉบับข้างต้น
และให้นำผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจำนวนห้าฉบับที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ มาประกอบการออกกฎ ก.พ.อ. ทั้งสองฉบับดังกล่าวด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา
มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน จึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในรอบการประเมินระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยขอให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการไป
ตามปกติ ส่วนการเลื่อนเงินเดือน ขอให้ชะลอการส่งเลื่อนเงินเดือนในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ไว้ก่อน จนกว่า
ร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. และร่าง กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ ..)

/พ.ศ.

